



สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 6/2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13:30 – 16:00 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
และ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งทราบ

-

วาระที่ 1.2 สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 3/2561
(เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 5/2561
(ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561)
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัย ควรจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน ใน
การบริหารจัดการ เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วต่อการรายงานสถานะการเงิน
ประจำเดือนของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
มอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การให้เงินยืม
เพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดเกณฑ์ผลการศึกษาในคุณสมบัตินักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะ
ได้รับเงินยืม

P. 81m

2. ควรคิดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม เท่ากับการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมรายได้ในอนาคต (กรอ.) และเงินกู้ยืมจากกองทุน กยศ. ของรัฐบาล
3. คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลแก่ท่านอธิการบดี เพื่อให้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ มีความรัดกุม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์การให้กู้ยืม

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การให้เงินยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมอบท่านอธิการบดีพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรทบทวนค่าเช่าพาหนะและค่าเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับการเบิกจ่ายจริง

มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนภาคสนาม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2561 ตามเสนอ โดยดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เสนอท่านอธิการบดีพิจารณา และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2561

มติที่ประชุม เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 7/2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ชัย จิตตะมัย)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน